

## 'SNC' เสร็จรัฐยกเลิกภาษีแอร์ไวยอดขายทะลุล้านเครื่อง

ทันหุ้น - SNC เตรียมเปิดโกดังรับออเดอร์แอร์ทะเล็กหลังรัฐหนุนยกเว้นภาษีแอร์ขนาดไม่เกิน 7.2 หมื่นบีทียู ต้านบึก SNC "สมชัย ไทยสงวนวรกุล" เชื้อรับอานิสงส์

งานใหม่ล้น จากความต้องการพุ่งคาดทะลุ 1 ล้านเครื่องต่อปี จากเดิมยอดขายในประเทศมีเพียง 7-8 แสนเครื่องต่อปี ไบรคส่งลุยพื้นฐานเริ่มฉายแววสดใส → → **อ่านหน้า 2**

### SNC (ต่อจากหน้า 1)

วางพิคัดกรอบลงทุน 4.70-4.84 บาท

นายพดุมชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดไม่เกิน 7.2 หมื่นบีทียู ซึ่งเดิมรัฐบาลจัดเก็บภาษีในส่วนดังกล่าวประมาณ 15%

สำหรับวัตถุประสงค์การยกเลิกภาษีดังกล่าวเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มปริมาณการขายเครื่องปรับอากาศของผู้ประกอบการที่ผลิตในประเทศทั้งนี้หากกฎหมายออกมายังคงใช้จะส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 1.7 พันล้านบาท

ด้านนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่าจะนำข้อสรุปดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า (25 ส.ค. 52) เพื่อให้เห็นชอบ และอนุมัติ ให้เกิดบังคับใช้โดยเร็ว

### ● ออเดอร์ทะลุล้านเครื่อง

นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) SNC กล่าวว่ายโยบายดังกล่าวจะสนับสนุนยอดขายการใช้แอร์จากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทได้รับอานิสงส์จากการลดภาษีทำให้ต้นทุนการขายแอร์ถูกลง

ซึ่งส่งผลต่อราคาขายปลีกให้มีราคาปรับตัวลดลงด้วย

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าน่าจะเห็นผลชัดเจนได้ในช่วงไตรมาส 4/2552 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้ทั้งกำลังการผลิตของบริษัทปรับตัวเพิ่มมากขึ้น จากคำสั่งซื้อโดยคาดว่าจะยอดขายแอร์ในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งในประเทศน่าจะทะลุ 1 ล้านเครื่องต่อปี ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้จาก 7-8 แสนเครื่องต่อปี

ขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวน่าจะส่งเสริมให้เกิดการเข้าสู่ระบบภาษีมากยิ่งขึ้น จากผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีเพื่อการจำหน่ายแอร์ในราคาที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ให้หันมาเสียภาษีรัฐบาลเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในกลุ่มผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลก็จะได้ผลประโยชน์ในการได้รับเงินจากภาษีจากกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นเช่นกัน



>>> สมชัย ไทยสงวนวรกุล



ที่มา : บิสนิวส์

"รัฐบาลทำอย่างนี้เราได้รับอานิสงส์เต็มที่อยู่แล้วแต่สินค้าส่งออกเป็น 90% แต่ในประเทศก็มี ปกติปีหนึ่งได้ประมาณ 7-8 แสนต่อเครื่องแต่พอมีนโยบายรัฐ ยอดแอร์น่าจะทะลุหลักเพิ่มเป็น 1 ล้านเครื่องได้ในปีนี้" นายสมชัยกล่าว

นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) SNC กล่าวว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการยกเว้นภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล นั้น เชื่อว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องปรับอากาศให้ มีแรงจูงใจในการเพิ่มกำลังการผลิตมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าหลังจากรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับอัตราภาษีให้สามารถบังคับใช้โดยเร็ว โดยคาดว่าความต้องการเครื่องปรับอากาศน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 แสนยูนิตต่อปี จากเป้าเดิมที่บริษัทตั้งเป้าไว้ ประกอบกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเริ่มกลับมา มีสัญญาณการฟื้นตัวได้ชัดเจนขึ้น ทำให้ความต้องการต่างๆ เพิ่มขึ้นตาม

ลำดับ  
● ไบรคเขียว SNC ฉลุย

นายวีระชัย ครองสามสี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด กล่าวว่ายโยบายดังกล่าวก็จะส่งผลดีต่อ SNC ให้ได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านภาษีของรัฐบาล เนื่องจากการผลิตเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ของบริษัทมีขนาดไม่เกิน 7 หมื่นบีทียูอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าได้รับประโยชน์โดยตรง ส่วนจะเป็นสัดส่วนเท่าไรนั้นคงไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากบริษัทผลิตแอร์ส่งออกนอกประเทศและในประเทศด้วย

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ลินเอเซีย เปิดเผยว่าสัญญาณเทคนิคของ SNC ขณะนี้ก็สามารถแก๊งก์ได้ โดยให้แนวรับที่ 4.70 บาท แนวต้านที่ 4.84 บาท

โดยราคาหุ้น SNC วานนี้ (19 ส.ค. 52) ปิดตลาดที่ระดับ 4.78 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ 1.70% มูลค่าการซื้อขายที่ 932,000 บาท